

น.น.
พ.น.
25 ก.ค. 59



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สง.พต.ปค.	595
เลขที่	595
วันที่	21 ก.ค. 59
เวลา	14.02

ส่วนราชการ วช. (กก.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๗/๕๙

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตท. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรณรงค์ เทพรักษ์)

ทน.กง.วป. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของ มท.
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของ มท. โดยมี รมว.มท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>๑. การแก้ไขปัญหาคามันคง</p> <p>เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้แถลงรายงานสถานการณ์การค้ายาเสพติด ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ ๒ บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier ๒ Watch List) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนในการส่งออกสินค้า</p> <p>รมว.มท.สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ในส่วนของ มท. มี ปค. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีทีมงานเฉพาะกิจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาคามันคง จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทและเสียสละในการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขอให้จังหวัด อำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด หากเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	สน.สก./ สน.อส.
๒.	การติดตามความคืบหน้าและ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p>๑. การสนับสนุนการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>มท. มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้</p> <p>๑) ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิทยากรระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ ๒) การดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติ เช่น การจัดพิมพ์รายชื่อ การอำนวยความสะดวกการลงประชามติ ๓) การรักษาความสงบเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ/กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ จึงขอให้จังหวัด อำเภอ เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยให้ดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท)</p> <p>ขณะนี้ มีหมู่บ้านดำเนินโครงการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๐๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๖๕,๙๘๗.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๒ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ขอให้จังหวัด อำเภอ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วย</p>	สน.ปท./ สน.บท/ สน.มน/ สน.อส. สน.ปท.

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. การช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐</p> <p>ผลการดำเนินงานสามารถช่วยเหลือชาวนาได้เป็นอย่างดี ทั้งมาตรการควบคุมค่าเช่านา โดยการจัดทำและปรับปรุงข้อมูล ผู้เช่า/ผู้ให้เช่า/พื้นที่การเช่า การตรวจสอบป้องกัน แก๊ซ หรือช่วยเหลือไม่ให้ค่าเช่าสูงเกินที่กำหนด และการลดค่าเช่านา เป็นต้น ทั้งนี้ กรม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนาปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้ มท. กค. กษ. ชกส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง มท. จะแจ้งแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้จังหวัด อำเภอ ทราบและดำเนินการต่อไป</p> <p>๔. การร่างระเบียบการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ พ.ศ. ...</p> <p>ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง "ห่วงโซ่คุณค่า" สู่ความเชื่อมโยงภาคประชาชน-ภาคธุรกิจ และจุดอ่อนในการจัดแผนพัฒนา คือ ๑) ขาดแผนพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงจากระดับล่างขึ้นบน เช่น แผนระดับตำบลเป็นแผนของท้องถิ่น ขาดแผนท้องถิ่น ไม่ครอบคลุมทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม มั่นคง) เป็นต้น ๒) มีกฎหมายเฉพาะของแต่ละแผน แต่ขาดการบูรณาการแผนพัฒนาในภาพรวม เช่น ขาดกลไกการเชื่อมโยงของแผนตั้งแต่ระดับอำเภอลงมา เป็นต้น ๓) มีงบประมาณรองรับเฉพาะกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และ อปท. แต่ไม่มีงบประมาณรองรับเป็นการเฉพาะอำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน มท. ได้จัดทำร่างระเบียบการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ พ.ศ. ... ขึ้น เพื่อให้แผนพัฒนาอำเภอปฏิบัติได้จริงและมีงบประมาณรองรับ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและทำความเข้าใจ พร้อมทั้ง จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการประสานต่อไป</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>วช/ สน.ปท</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน